

รายงานการประชุมโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาวัณโรค และได้เร่งรัดให้มีการยกระดับเป้าหมายลดโรค จากเดิมมุ่งเน้นการควบคุมการระบาดของโรค มุ่งไปสู่การยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย โดยในปีแรก (ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๓) มีเป้าหมายลดอัตราป่วยลงร้อยละ ๒๐ หรือให้เหลือผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ ๙๖,๐๐๐ ราย และเป้าหมายระยะยาวคือให้อัตราป่วยรายใหม่ลดเหลือน้อยกว่า ๑๐ ต่อประชากรแสนคน (ประมาณ ๗,๐๐๐ ราย) ใน ๒๐ ปีข้างหน้า ได้กำหนดให้วัณโรคเป็นปัญหาของประเทศ โดยเป็น ๑ ในโรคติดต่อที่เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยได้นำกลยุทธ์การรักษาวัณโรคด้วยระบบระยะสั้น ภายใต้การสังเกตการณ์กินยาโดยตรง (DOTS) มาใช้ในการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ใช้แนวทางการรักษาเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ ในการรักษาวัณโรคโดยมีพี่เลี้ยงคอยกำกับการกินยาทุกวัน (DOT) และที่สำคัญเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการรักษา ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรค (Success Rate) มากกว่าร้อยละ ๘๘ และค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ ๘๕ ของ ๑๕๐ ต่อแสนประชากร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งด่วนในการดำเนินงานวัณโรค เพื่อแก้ไขปัญหา ควบคุม ป้องกันโรควัณโรค รวมถึงการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่และเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนทุกหมู่บ้านในการดำเนินงานวัณโรคในชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบ DOT เพื่อให้ผู้ป่วยได้กินยาครบกระทั้งหายขาด ไม่เกิดปัญหาดื้อยาและแพร่ระบาดเชื้อวัณโรคในชุมชน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

๔.๑ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค

นายวีระพันธุ์ หงษ์หนึ่ง ได้จัดทำโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ ซึ่งเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่คือ ร้อยละ ๘๕ ของ ๑๕๐ ต่อแสนประชากร โดยอำเภอหนองไผ่มีเป้าหมายค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้อย่างน้อย จำนวน ๑๔๑ ในปี ๒๕๖๕ โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และนำมาเอกเรย์ปอด ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุที่คุมน้ำตาลไม่ได้ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรค CKD COPD COPDกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มผู้ต้องขัง โดยกลุ่มเหล่านี้ไม่ต้องใช้แบบคัดกรองสามารถนำมาเอกเรย์ปอดได้เลย ส่วนกลุ่ม อื่น ๆ ที่คัดด้วยแบบคัดกรองแล้วคะแนนมากกว่า ๓ ถึงจะนำมาเอกเรย์ปอด

ดังนั้นให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ได้ดำเนินการจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมให้นำมาเอกเรย์ปอดที่โดยรถโมบายเคลื่อนที่เอกเรย์ปอด จะเข้าที่ตามแผน ส่วนผู้ที่มาไม่ได้จะเก็บตกทีหลัง โดยให้มาที่โรงพยาบาลหนองไผ่ โดยโรงพยาบาลหนองไผ่สามารถรับได้วันละ ๔๐ คนให้นำมาได้ทุกวันยกเว้นวันพุธ โรงพยาบาลหนองไผ่

จะเป็นผู้กำหนดแผนให้ แต่ละ รพ.สต. สามารถนำกลุ่มเป้าหมายมาเอกเรย์ได้ตามวัน เวลา ตามแผนที่กำหนดให้ ส่วนผลการเอกเรย์ทางโรงพยาบาลหนองไผ่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สำหรับ รพ.สต. ที่ใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล ในการใช้รถโมบายเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้วให้ดำเนินการได้เลย เมื่อผลเอกเรย์ปอดได้รับแล้ว ให้ส่งผลให้โรงพยาบาลหนองไผ่ เพื่อตรวจสอบหะในคนที่มผลเอกเรย์ผิดปกติ

มติที่ประชุม รับทราบ

นางมณฑิรา ภูยอด ประธาน อสม.รพ.สต.เพชรละคร แจ้ง ตำบลเพชรละคร ได้ใช้งบกองทุนประกันสุขภาพ นำรถเอกเรย์เคลื่อนที่มาในดำเนินการในพื้นที่

นางปราณี วิเชียรศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต. บ้านโกชน์ แทนประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองไผ่ แจ้ง ตำบลบ้านโกชน์ ได้ใช้งบกองทุนประกันสุขภาพ นำรถเอกเรย์เคลื่อนที่มาในดำเนินการในพื้นที่ มติที่ประชุม รับทราบ

นายไตรภูมิ เปรมปรี ประธาน อสม. แจ้ง

กล่าวจะดำเนินการประสานให้ ประธาน อสม. ทุกตำบล แจ้ง อสม. ในพื้นที่นำกลุ่มเป้าหมายมาเอกเรย์ปอด ตามแผนที่กำหนด และจะให้ อสม. ในพื้นที่ได้ให้ความรู้เรื่องโรคโควิดโรคแก่ประชาชนในพื้นที่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ สรุปร

ให้ทุก รพ.สต. เตรียมกลุ่มเป้าหมาย และนำกลุ่มเป้าหมายมาตามแผนที่กำหนดให้มากที่สุด ถ้ามาไม่ได้ในวันที่กำหนด ให้มาวันหลัง ให้ตั้งเป้าหมายไว้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่จริงจะได้มีการประชุมติดตามอีกครั้งหนึ่ง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง



นายนราพงษ์ หาญบุรุษ
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางรัชดาภรณ์ ...)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่